

ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ ๑ - ๑๕/ ผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เรื่อง “การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กำหนดให้มีการคัดเลือก “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๓ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้พัฒนาตนเองพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น และเป็นการเผยแพร่ คุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน ประชาชนและสาธารณชนทั่วไป โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการการคัดเลือก ปรากฏดังรายละเอียดในประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือก และ โปรดประชาสัมพันธ์ไปยังบิดลากรในสังกัด หากมีผู้ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกแล้ว “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำเอกสารแบบรายงานประวัติและผลงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่ระบุไว้ตาม ข้อ ๔ ในประกาศฯ รูปเล่ม จำนวน ๑ เล่ม

๒. ส่งแบบรายงานประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตามที่ตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

/พั่งนี้ กำหนด...

ทั้งนี้ กำหนดให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารแบบรายงานประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี)

(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

โทร. ๐๘๖-๔๖๑๖๔๗๑

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๒๖๘๑